



นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท คนที่หนึ่ง ย้ำ "ความสุขของประเทศจะเกิดขึ้นได้เราทุกคนต้องช่วยกันปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว"

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ร่วมการเสวนาเรื่อง "ปฏิรูปประเทศอย่างไรให้เป็นสุข" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ปฏิรูปประเทศอย่างไรให้เป็นสุข" จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี รศ.ดร. พรชัย เทพปัญญา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และพันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ร่วมในการเสวนาดังกล่าว ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวจิระวรรณ ตันกูรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

โดยรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวว่า ความสุขของประเทศจะเกิดขึ้นได้เราทุกคนต้องช่วยกันปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในอดีตประเทศประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน จนทำให้เกิดวิกฤตรุนแรงขึ้นประเทศ โจทย์ใหญ่ที่ประเทศต้องเผชิญมี ๖ ปัญหาใหญ่คือ ๑. การเมืองและประชาธิปไตย ๒. การเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ๓. การทุจริตคอร์รัปชัน ๔. ความเหลื่อมล้ำ ๕. การบริหารราชการแผ่นดิน ๖. การบังคับใช้กฎหมาย จึงจำเป็นต้องปฏิรูปประเทศเพื่อนำประเทศไปสู่มิติใหม่ ก้าวข้ามความขัดแย้ง นำความสุขกลับคืนสู่ประเทศการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้านเป็นการปฏิรูปที่ครอบคลุมทุกด้าน และเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหลักทั้ง ๖ ปัญหาใหญ่ ที่เป็นต้นเหตุสำคัญจึงต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ได้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยนำพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระพัฒนา ๑๕ วาระปฏิรูปพิเศษ ๘ วาระพัฒนา และ ๙ วาระปฏิรูปเร่งด่วนมาขับเคลื่อนต่อและทำแผนปฏิรูปประเทศให้สำเร็จมากที่สุด วางรูปแบบการปฏิรูปทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี

การปฏิรูปประเทศของเรา เพื่อยกระดับประเทศไปสู่มิติใหม่ สร้างเครื่องยนต์กลไกของประเทศใหม่ทั้ง ๑๑ ด้าน ซึ่ง สปท. ได้มีกลไกการทำงานร่วมกับรัฐบาล สนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิรูปประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และมีความก้าวหน้า และต้องวางรากฐานอนาคตประเทศ โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการนำประเทศไปสู่เป้าหมาย คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้จะเผชิญปัญหาต่างๆ ภายในประเทศอย่างมากมาย แต่ประเทศได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ และมีศักยภาพในการและส่งออกสินค้าหลายๆ ประเภท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับนานาประเทศไทย หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ก้าวข้ามความขัดแย้ง ร่วมกันเดินหน้าปฏิรูปประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่มิติใหม่ฯ สื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ทุกท่าน ต้องช่วยกันสื่อสารสิ่งดีๆ และแผนการปฏิรูปต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ให้สำเร็จร่วมกัน การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน

ทั้งนี้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิรูปประเทศไทย และเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล ผ่านสื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศต่อไป